

ไทยสะท้อนจีนใช้SGป้องกันตาล

• แฉอุตสาหกรรมในอ่อนแอ-เตรียมไล่สต็อก3ล้านตันลดนำเข้า

ส่งออกน้ำตาลไทยไปแดนมังกรสะท้อน หลังรัฐบาลจีนสั่งเก็บภาษีเซฟการ์ดสูงลิ่ว อ้างตัวเลขนำเข้าพุ่ง วงการชี้ผลพวงเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมภายใน-ดันราคาอ้อยช่วยชาวไร่ “อิสระ” บอสนใหญ่กลุ่มมิตรผลเผยจีนเตรียมระบายสต็อก 3 ล้านตันลดนำเข้า

กรณีกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้เปิดได้ส่วนเพื่อใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าน้ำตาลจากประเทศไทยที่เพิ่มมาก(มาตรการเซฟการ์ดหรือSG)โดยล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศของไทยได้เผยแพร่ข่าวว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศผลได้ส่วนขั้นสูงสุดกำหนดให้เรียกเก็บอากรปกป้อง

เป็นเวลา 3 ปี (ระหว่าง 22 พ.ค. 60-21 พ.ค.63) อัตราภาษี SG ที่ 45-35% (ผ่อนคลายเป็นขั้น 5%) ซึ่งเป็นการเรียกเก็บเพิ่มจากที่มีการกำหนดอากรขาเข้าอยู่แล้ว โดยเก็บอัตราในโควตา 15% และนอกโควตา 50%

ทั้งนี้นายวันชัย วราภิรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุ การนำเข้าสินค้าน้ำตาลของจีนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี

2557-2559) มีไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 2 มีปริมาณการนำเข้า 535,650 ตัน 602,926 ตัน และ 179,554 ตัน ตามลำดับ ส่วนผู้ส่งออกอันดับที่ 1 คือบราซิล มีปริมาณการนำเข้า 2,101,227 ตัน 2,741,442 ตัน และ 1,995,934 ตัน ตามลำดับ นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทย ซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าการเรียกเก็บภาษีเซฟการ์ดของจีนต่อสินค้าน้ำตาลนำเข้าจากไทยในหลักการแล้วจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำตาลไทยไปจีนที่ลดลงในปี เนื่องจากผู้ค้าหรือผู้นำเข้ามีภาระภาษีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันการส่งออกน้ำตาลของไทยไปจีนโดยส่วนใหญ่จะผ่านทางเทรดเดอร์หรือผู้ค้าจากต่างประเทศ เช่นเทรดเดอร์จากฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย การส่งออกโดยตรงจากผู้ส่งออกไทยมีไม่มากนัก

“จีนเรียกเก็บภาษีเซฟการ์ด มองว่าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศที่เขาผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ขณะที่ต้นทุนการผลิตยังสูงไม่สามารถแข่งขันได้ ถือเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเลือกใช้วิธีนี้”

ด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล เผยว่า จีนมีการบริโภคน้ำตาลปีละประมาณ 14 ล้านตันผลิตได้ในประเทศราว 9 ล้านตัน

ต้องนำเข้า 5 ล้านตัน การเรียกเก็บภาษีเซฟการ์ดในครั้งนี้มองว่าเพื่อปกป้องผู้ผลิตภายในของจีน รวมถึงเวลานี้จีนมีสต็อกน้ำตาลประมาณ 8-9 ล้านตัน มีเป้าหมายจะระบายออกมาในปี 2-3 ล้านตัน ทั้งนี้การลดการนำเข้าเพื่อสร้างสมดุลทำให้ราคาอ้อยในจีนปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกรายย่อย และมีต้นทุนการผลิตสูง

“ราคาน้ำตาลขายส่งในจีนตกประมาณ 6,800 หยวนต่อตัน(ราว 3.4 หมื่นบาท) ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายสูงกว่าเรา 1 เท่าตัว ผมมองว่าเขาพยายามสร้างสมดุลให้ราคาอ้อยในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยให้โรงงานน้ำตาลภายในที่มีเป็นร้อยโรงให้แข่งขันได้ ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มมิตรผลได้ไปร่วมทุนกับรัฐบาลท้องถิ่นของจีนในมณฑลกว่างซีตั้งโรงงานน้ำตาลในจีนมา 23 ปีแล้ว ปัจจุบันมี 5 โรงผลิตน้ำตาลได้รวม 1 ล้านตันต่อปี”

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศล่าสุดพบว่า นอกจากสินค้าน้ำตาลที่ถูกใช้มาตรการเซฟการ์ดแล้ว ยังมีสินค้าไทยถูกจีนใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอตี) 2 รายการได้แก่ Terephthalic Acid และ Methyl Methacrylate Acid และอยู่ระหว่างเปิดได้ส่วนเพื่อใช้มาตรการเอตีอีก 1 รายการได้แก่ Polyformaldehyde Copolymer ■

สถิติการส่งออกน้ำตาลไทยไปตลาดจีน 3 ปีย้อนหลัง (2557-2559)

